



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 หน้า 9 มูลค่าข่าว 73,224.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ย่าครูต้องย่อความรู้ ถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย อบรมให้เหมาะสม

● เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนสู่อนาคตการศึกษาไทย” ในการประชุม มศว วิชาการ ว่า ครูต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ถ่ายทอดเก่งทำให้เข้าใจง่าย มีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการแก้ปัญหาการศึกษาไทยเร่งด่วนใน 6 ปียุทธศาสตร์ 31 ปัญหา ย่อย คือ แก้ปัญหาครู แก้ปัญหาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ แก้ปัญหาไอซีที แก้ปัญหาการทดสอบและการประเมิน แก้ปัญหาการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการ และแก้ปัญหาการบริหารจัดการ

ตอนนี้มีปัญหาครูขาดและครูเกินในบางโรงเรียน มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 20 คน อยู่ถึง 1,072 โรงเรียน และมีโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษาที่สอนถึงชั้น ม.3 แต่ตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนมัธยมศึกษาไม่เกิน 6 กิโลเมตรถึง 85 โรงเรียน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะมีการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กใหม่ และกำลังทบทวนว่า โรงเรียนขยายโอกาสในกลุ่มนี้ควรกลับไปสอนแค่ ป.6 และย้ายเด็กระดับ ม.ต้น มาเรียนในโรงเรียนมัธยมที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กมากกว่า รวมถึงจะรื้อฟื้นกิจการลูกเสือให้ดีขึ้น มีการทดสอบความรู้ความสามารถของครูทุกคน เหมือนกับการตรวจเลือดว่าอ่อนในด้านใด ก็จะจัดอบรมด้านนั้นๆ ให้

ทั้งนี้ หลังมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดยดำเนินการทันทีกับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก็มีผู้บอกว่าเบาเกินไป ซึ่งขณะนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาอีก 20 แห่ง ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะทยอยส่งรายชื่อให้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธาน กกอ.ดำเนินการ โดยในการประชุม กกอ.วันที่ 10 สิงหาคมนี้ สกอ.จะทยอยนำรายชื่อให้ เพราะการดำเนินการกับมหาวิทยาลัย กกอ.ต้องให้คำแนะนำ รมว.ศึกษาธิการ

